

Chăm sóc cây màu vụ đông

Đến ngày 26/11, toàn tỉnh đã gieo trồng được 35.976ha cây màu vụ đông, đạt 99,93% kế hoạch.



Nông dân huyện Kiến Xương chăm sóc rau vụ đông.

Kiến Xương là một trong những địa phương có diện tích gieo trồng vụ đông lớn của tỉnh.

Để đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng vụ đông, ngay từ đầu vụ huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn tập trung khuyến cáo, hướng dẫn nông dân kỹ thuật tưới dưỡng, bón phân cân

đều ra. Để đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng vụ đông, ngay từ đầu vụ huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn tập trung khuyến cáo, hướng dẫn nông dân kỹ thuật tưới dưỡng, bón phân cân

tây, đầu, dưa chuột đang sinh trưởng, phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch. Ông Đoàn Quang Điền, nông dân thôn Tri Lễ cho biết: Trước đây chúng tôi trồng rau theo kinh nghiệm là chính, chủ yếu để phục vụ bữa ăn trong gia đình nên thu hoạch không được là bao.

Ông Phùng Đình Chiểu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Lễ cho biết: Vụ đông năm nay toàn xã gieo trồng được 240ha cây trồng các loại, trong đó chủ lực là khoai tây. Tuy đầu vụ gặp khó khăn do mưa lớn nhưng nhờ tiêu nước kịp thời nên không ảnh hưởng lớn tới năng suất, diện tích gieo trồng. Rau vụ đông năm nay đạt năng suất cao, từ đầu mùa đến nay thì trưởng thể thu ổn định. Do đó, HTX chỉ đạo nông dân luôn bám sát, theo dõi diện tích cây trồng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời

khi có sâu bệnh phát sinh; bảo đảm nguồn nước tưới, tiêu phù hợp, bón phân cân đối.

Hiện nay, 5.000ha cây vụ đông của huyện Thái Thụy sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trạm trưởng Trạm Trồng tọt và Bảo vệ thực vật huyện cho biết: Đầu tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 7 gây mưa to, gió lớn, ảnh hưởng đến diện tích cây ươ ẩm đang ở giai đoạn phát triển thân lá. Trạm đã hướng dẫn các địa phương các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng, trong đó chú trọng tới bệnh lở cổ rễ, sương mai, thân thư... Được chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời nên các cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó có 400ha ngô, dưa và rau các loại cho thu hoạch với giá bán cao.

Theo nhận xét của ngành chuyên môn và nông dân, từ đầu vụ đông đến nay thời tiết tương đối thuận lợi cho rau màu sinh trưởng, phát triển. Chi cục Trồng tọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân quy trình trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh và đầu tư thâm canh để tăng năng suất cây trồng. Các đơn vị khai thác

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các địa phương cung cấp nguồn nước tưới dưỡng cho cây trồng vụ đông. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình, cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nông dân đã thu hoạch trên 7.600ha ớt, ngô, đậu đỗ, rau các loại. Nhìn chung, việc tiêu thụ sản phẩm năm nay khá thuận lợi, được giá. Điểm khác biệt là dù năm nay thời tiết ẩm đầu vụ, nguồn cung dồi dào song rau xanh các loại vẫn được giá, tăng hơn 20% so với năm trước.

Chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Do đó, ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân cần chăm sóc đúng yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại cây, từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Dự báo thời tiết vẫn có những diễn biến phức tạp nên đơn vị chỉ đạo cần bố kỹ thuật thường xuyên điều tra, theo dõi, dự tính, dự báo phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh như: rệp, bọ nhảy, sâu xanh, bệnh sương mai hại rau; sâu keo mùa thu hại ngô... Đồng thời, áp dụng biện pháp bảo vệ cây trồng trong điều kiện rét đậm, rét hại, nhất là bảo đảm cung cấp nước tưới kịp thời.

NGÂN HUYỀN

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây su hào

1. Thời vụ gieo trồng

- Vụ sớm gieo hạt từ tháng 7, trồng tháng 8 - 9.
- Chính vụ gieo từ tháng 9, trồng tháng 10 - 11.
- Vụ muộn gieo hạt tháng 11 trồng tháng 12.

2. Ươm cây giống

Chọn nơi đất cao, dễ thoát nước, đất thịt nhẹ hoặc cát pha để gieo hạt. Làm đất thật nhỏ xốp, luống cao 20 - 30cm tùy thuộc điều kiện thoát nước, rãnh rộng 30cm, mặt luống rộng 0,9 - 1m. Bón lót bằng phân chuồng mục 1,5 - 2kg/m² hoặc phân hữu cơ vi sinh 0,5kg/1m². Gieo hạt đều trên mặt luống với lượng hạt gieo là 1,5 - 2g/m².

Lưu ý: Dùng tưới nước 4 - 7 ngày trước khi đưa cây con ra ruộng để huấn luyện cây. Trước khi nhổ 4 - 5 giờ tưới ẩm nước làm mềm đất hạn chế đứt rễ khi nhổ cây con.

3. Làm đất trồng cây

Cày bừa kỹ, đập nhỏ đất, lên luống cao 30cm, rãnh rộng 30cm, mặt luống rộng 80 - 90cm, bón lót phân, san phẳng mặt luống, trồng cây con với khoảng cách 30 x 40cm bảo đảm mật độ khoảng 2.000 - 2.500 cây/sào.

Sau trồng tưới nước đủ ẩm mỗi ngày 1 lần; khi cây bén rễ hồi xanh duy trì đủ ẩm đất cho cây sinh trưởng đặc biệt là thời kỳ hình thành củ, có thể tưới nước cho cây với lượng nước đưa vào không quá 1/2 chiều cao rãnh, để nước từ ngầm sau đó phải tháo đi ngay không được để nước đọng trong rãnh.



4. Chăm sóc, bón phân

Lượng phân bón cho 1 sào: Phân chuồng ủ mục 200 - 300kg hoặc phân hữu cơ vi sinh 100kg, 8 - 10kg đạm, 15 - 20kg lân, 9kg kali.

- Cách bón:
+ Bón lót: Phân chuồng ủ mục 200 - 300kg hoặc phân hữu cơ vi sinh 100kg + 3kg đạm + 15 - 20kg lân + 3kg kali.
+ Bón thúc lần 1 khi cây hồi xanh (sau trồng 7 - 10 ngày) với lượng: 1kg đạm + 2kg kali, pha nước tưới vào gốc.
+ Lân 2: Sau trồng 15 - 20 ngày, bón 2 - 3kg đạm Urê và 2kg kali.
+ Lân 3: Khi trồng 25 - 30 ngày, bón 2 - 3kg đạm Urê và 2 - 3kg kali.

Sau khi trời mưa cần xới phá váng, có thể kết hợp bón thúc với xới vào gốc, làm sạch cỏ dại, loại bỏ lá vàng, lá sâu bệnh để cây sinh trưởng phát triển tốt.

Ngưng bón phân đạm ít nhất 15 ngày trước khi thu hoạch.

5. Phòng, trừ sâu bệnh

Cần áp dụng các biện pháp phòng, trừ tổng hợp cho cây, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, nên có chế độ luân canh hợp lý: Cày lật đất sớm, phơi ải để diệt nguồn sâu non, nhộng của sâu khoang, sâu xám, sâu xanh...; luân canh với lúa nước ở vùng đất 2 vụ lúa, 1 vụ rau; với vùng chuyên canh rau thì luân canh với hành, tỏi, đậu tương; thường xuyên theo dõi phát hiện sâu bệnh và phòng, trừ kịp thời.

Ở giai đoạn vườn ươm cây con thường bị bệnh lở cổ rễ, sương mai cần làm giàn che để tránh mưa, gió, nắng... khi cây có biểu hiện bệnh nên phun thuốc Ridomil Gold 68 WP, Score 250EC, Validacin...

Đối với các loại sâu hại như sâu tơ, sâu xanh sử dụng thuốc sinh học để phun trừ.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

VIETCOMBANK THÁI BÌNH

Với công tác an sinh xã hội

Không chỉ là ngân hàng có uy tín và thương hiệu, thời gian qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) còn là đơn vị

đi đầu trong công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả cao, thể hiện trách nhiệm của Vietcombank Thái Bình đối với cộng đồng. Chúng tôi về xã Hồng

Thái (Kiến Xương) đứng dip địa phương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện và Vietcombank Thái Bình tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Lịch (thôn Bắc Dưng). 60 năm sống trong căn nhà

mái tranh vách đất nhưng do cuộc sống quá khó khăn nên bà Lịch không có điều kiện để xây nhà mới. Sinh được 5 người con nhưng 2 người đã qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân người con trai đang sống cùng bà Lịch cũng bị khuyết tật, không thể tự lao động kiếm sống. Được Vietcombank Thái Bình hỗ trợ 90 triệu đồng cộng với hỗ trợ từ bà con hàng xóm và họ hàng, bà Lịch đã xây được căn nhà mái bằng sạch đẹp diện tích 30m² với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Đây là căn nhà thứ 3 trên địa bàn tỉnh được Vietcombank Thái Bình tài trợ kinh phí xây dựng từ đầu năm đến nay với tổng số tiền tài trợ gần 200 triệu đồng. Bà Đỗ Thị Hiến, con dâu bà Lịch phần khởi tâm sự: Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là Vietcombank Thái Bình, từ nay mẹ tôi được sống trong căn nhà kiên cố, gia đình tôi không còn phải lo lắng cho mẹ nữa nhất là mỗi khi có mưa bão.

Không chỉ hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, thời gian qua, Vietcombank Thái Bình còn ưu tiên kinh phí ủng hộ xây dựng trường học, giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Cô giáo Đặng Thị Chuyển, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) cho biết: Trường hiện có gần 900 học sinh, chia thành 5 khối lớp với tổng số 20 lớp. Trước đây một phần học sinh của trường phải học ở khu B được xây dựng từ rất lâu nên đã xuống cấp, hư hỏng nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập của học sinh và hoạt động của nhà trường. Từ nguồn kinh phí 3 tỷ đồng hỗ trợ của Vietcombank Thái Bình, nguồn huy động xã hội hóa và ngân sách địa phương, Trường Tiểu học Vũ Lạc đã xây dựng mới khu B với diện tích gần 3.700m² gồm 3 tầng với 18 phòng học, tổng kinh phí đầu tư hơn 14 tỷ đồng.

Từ năm 2004 đến nay, Vietcombank Thái Bình đã dành hơn 49 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Điển hình như: tài trợ xây dựng gần 200 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, tài trợ xây dựng 8 trường học (Trường Mầm non Vũ Hồng, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư 3 tỷ đồng; Trường Tiểu học Duy Nhất 1, xã Duy Nhất, huyện

Vũ Thư 3 tỷ đồng; Trường Tiểu học Nam Thịnh, xã Nam Thịnh, huyện Tiên Hải 4 tỷ đồng; Trường Tiểu học Nam Cường, xã Nam Cường, huyện Tiên Hải 5 tỷ đồng...), ủng hộ quỹ xóa nhà dột nát, quỹ "Đến ơn đáp nghĩa", quỹ vì người nghèo... Năm 2020, một chủ hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng lớn trước tác động của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần trách nhiệm cùng sự kiên trì về định hướng trong hoạt động an sinh xã hội, Vietcombank Thái Bình đã dành gần 200 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân ngăn chặn dịch bệnh. Ông Phạm Bá Tuấn, Giám đốc Vietcombank Thái Bình cho biết: Với mục tiêu hướng đến một ngân hàng xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng, thời gian tới, Vietcombank Thái Bình tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn, từ đó góp phần hỗ trợ các gia đình khó khăn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

MINH HƯƠNG



Trường Tiểu học Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) được xây dựng khang trang từ một phần kinh phí hỗ trợ của Vietcombank Thái Bình.

THÔN TRẢNG SINH

Chăm lo đời sống nhân dân

Những năm qua, nhân dân thôn Trảng Sinh, xã Trọng Quan (Đông Hưng) luôn tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động. Đặc biệt, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã tạo động lực giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thôn hàng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Gia đình anh Trần Văn Sử là một điển hình trong phát triển kinh tế của thôn. Hiện nay anh Sử đã tích tụ được hơn 5ha đất cấy giống

lúa TBR225, hơn 5 sào ao nuôi các loại cá truyền thống như trắm, chép, mè. Ngoài ra anh còn đầu tư xe tải chở hàng, máy cày, 2 máy gặt trị giá hơn 1 tỷ đồng để phục vụ sản xuất. Anh Sử cho biết: Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, động viên nhau hàng hái lao động sản xuất là động lực rất lớn để mỗi cá nhân như tôi dành tâm huyết, khả năng của bản thân để vươn lên làm giàu chính đáng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mô hình của gia đình tôi cho lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm.

Ông Hà Đình Lan, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Trảng Sinh chia sẻ: Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hàng năm, thôn có trên 95% số hộ đăng ký thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao được duy trì và phát triển. Thôn Trảng Sinh đã xây dựng được mô hình câu lạc bộ chỉ hội người cao tuổi tập thể dục với trên 65% hội viên tham gia. Nhân dân trong thôn ủng hộ hơn 15 triệu đồng để làm sân bóng đá mini. Các đoàn thể thành lập đội văn nghệ, đội dân vũ với sự tham gia của đồng đảo thành viên. Cùng với đó, nhân dân thôn Trảng Sinh luôn quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài với hơn 27 triệu đồng dành tặng học sinh nghèo, học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Qua đánh giá, hàng năm

thôn Trảng Sinh có trên 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Tham gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân thôn Trảng Sinh đã bê tông hóa được 450m đường với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng, lắp đặt hơn 100 cột điện sáng tại các tuyến đường với trị giá trên 150 triệu đồng; nhiều tuyến đường giao thông nội đồng được cứng hóa; Phạt tử chùa Hoa Lau và nhân dân đã trồng hơn 2km đường hoa các loại góp phần làm cho đường làng ngõ xóm ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Ông Hà Đình Lan cho biết thêm: Nhờ triển khai hiệu quả các nội dung của cuộc vận động đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Thôn đã vận động nhân dân được hơn 70 triệu đồng để giúp đỡ người già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng

2 nhà đại đoàn kết; xã hội hóa để tổ chức sân chơi cho các cháu thiếu nhi vui trung thu với số tiền 90 triệu đồng. 100% hộ dân trong thôn sử dụng nước sạch, trên 97% gia đình có công trình vệ sinh khép kín. Nhân dân có ý thức vệ sinh môi trường, giữ gìn đường sá phong quang, sạch đẹp.

Về thôn Trảng Sinh hôm nay ai cũng thấy diện mạo có sự đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại; hoa mười giờ, hoa chiều tím đua nhau khoe sắc hai bên những tuyến đường bê tông thẳng tắp... Đây là minh chứng rõ nhất cho thấy hiệu quả của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã thực sự lan tỏa, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

TIẾN DAT



Mô hình phát triển kinh tế của anh Trần Văn Sử (áo trắng) cho lợi nhuận hơn 300 triệu đồng/năm.